

NGA THẢO LUẬN VIỆC CẤM NƯỚC TĂNG LỰC

Duma quốc gia Nga đang đưa ra thảo luận vấn đề có nên cấm các loại nước tăng lực mà nhiều chuyên gia cho rằng có liên quan đến nhiều ca tử vong của những người sử dụng các loại nước này, tờ Pravda cho hay.

Nước tăng lực từ lâu rất phổ biến đối với lứa tuổi thanh niên và vị thành niên. Điều đó chẳng đáng ngạc nhiên. Nó làm cho người ta dễ chịu, sáng khoái khi mệt nhọc, nhất là sau khi chơi thể thao chẳng hạn và thi cử.

Nước tăng lực có thể bị cấm ở Nga. Ảnh minh họa.

Thế nhưng đã không ít trường hợp tử vong mà trước đó, đã dùng nước tăng lực buộc người ta phải chú ý xem xét lại thứ nước giải khát này. Thí dụ gần đây nhất là cái chết của một cậu học sinh 15 tại khu tự trị Hanta-Mansinski (thuộc LB Nga).

Hi thể cậu được phát hiện ngày 15/7 tại tầng hầm một ngôi nhà tập thể. Nguyên nhân là cậu đến thăm một người quen nhưng trước đó đã uống một vài lon nước tăng lực không có chất cồn. Kết quả giám định hiện chưa hoàn tất nhưng các nhà y học cho là nước tăng lực đã làm cho cậu bị nhồi máu cơ tim cấp, dẫn đến cái chết của cậu bé đang phát triển này. Nguyên nhân tử vong chỉ có kết luận sau 10 ngày của pháp y. Cuộc sống của cậu trong gia đình hoàn toàn hạnh phúc. Cậu không bao giờ uống rượu.

Người ta lưu ý rằng đây không phải cái chết đầu tiên do sử dụng không đúng lúc nước tăng lực. Tháng 2/2011, tại một vũ trường một thanh niên bị chết trong cuộc ẩu đả. Nguyên nhân của cái chết là suy tim cấp. Người ta đã xác định rằng trước đó anh ta đã uống khá nhiều nước tăng lực.

Năm 2010, tại khu Niznegorodski trong khi dự dạ hội tại Khu liên hợp giải trí một thanh niên 20 tuổi đã chết mà trước đó, anh ta đã uống nửa lít nước tăng lực. Không cứu được dù anh được đưa đi cấp cứu ngay. Năm 2009, tại khu Penzenski, cũng một cái chết bi thảm tại vũ hội của một cô thiếu nữ 17 tuổi do uống quá nhiều nước tăng lực, do xuất huyết trong gan.

Người ta đã nói đến cái hại của nước tăng lực không chỉ một lần. Bác sỹ Gennadii Onisenko, tổng thanh tra y tế đã từng đề nghị cấm nước tăng lực trên toàn nước Nga. Ông đã tuyên bố: "Cần phải cấm ngay việc lưu hành loại nước giải khát này, tôi nói điều đó với trách nhiệm của mình. Chúng ta không cần đến nó". Ông cho rằng loại nước tăng lực này là một "một tác nhân gây bệnh đáng sợ — giống như rượu và ma túy". Theo ông Onisenko, cấm việc bán nước tăng lực cho trẻ em là một "hành động của sự dũng cảm công dân".

Đề xuất cấm nước tăng lực đã được một đại biểu quốc hội đưa ra thành một dự án luật tại Duma quốc gia tháng 6 năm 2011, với luật cấm bán lẻ trên toàn lãnh thổ cho tại các trường học, cơ sở y tế, các trung tâm thể dục thể thao cũng như tại mọi loại hình tổ chức văn hóa và giao thông công cộng. Người bán nước giải khát này có quyền đòi hỏi giấy tờ chứng minh tuổi của người mua để tránh bán không đúng đối tượng.

Việc thắt chặt luật đối với bia và nước giải khát có cồn nhẹ sắp được Duma quốc gia thông qua chắc chắn sẽ bao gồm cả các loại nước tăng lực, thứ nước đã "đóng góp" một phần vào nguyên nhân xuất hiện các bệnh trầm trọng dẫn đến tử vong. Tạm thời tại nước Nga, nước tăng lực chưa bị coi như nước giải khát chứa cồn và vẫn được bán tự do. Nhưng một số địa phương và nước cộng hòa tự trị đã có ý định đưa chúng, cùng với bia vào danh sách cấm không hoàn toàn.

Các nhà sản xuất nước tăng lực cho rằng sản phẩm của họ làm tăng được khả năng làm việc, kích

thích hoạt động của trí tuệ, giảm mệt mỏi. Thế nhưng các bác sĩ lại nói thứ nước giải khát này chỉ dùng để thay thế cho cà phê, nhưng nguy hiểm hơn đối với sức khỏe. Liệu chúng ta có nên mạo hiểm với sức khỏe của mình không?

Máy đo huyết áp Boso Medicus

Hãng sản xuất Boso - Đức

Giá bán: 2.420.000 VNĐ

Máy đo huyết áp Boso Privat Automatic

Hãng sản xuất Boso - Đức

Giá bán: 3.180.000 VNĐ